



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ และจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

จังหวัดมุกดาหาร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖. แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมรรถนะและวิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒	หมายเหตุ
๑. มีความรู้ความเข้าใจ หรือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน ในตำแหน่งที่สมัครสอบ ๒. มีสมรรถนะที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงาน เช่น ปฏิบัติงานแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสม ความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ ๓. คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม หรือจำเป็นกับงานที่ปฏิบัติ เช่น บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะในการทำงาน การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน ทักษะคิด ประเมินโดยการ สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)	วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด มุกดาหาร (หลังใหม่) ชั้น ๕ ถนนวิจิตรสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ และไม่สิทธิเข้ารับการ ประเมินครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกมล เทพสุวรรณ)

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๐๑	นางสาวปิยะพร ฤกษ์งาม	
๐๐๐๗	นางสาวสงกรานต์ สิงห์คำ	
๐๐๐๘	นางสาววิภา หอมนาน	
๐๐๑๒	นางสาวพรนภา สอนนาค	
๐๐๒๑	นางสาวจุฑามาศ ศรีมันตะ	